



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๐๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้/คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ตามที่คณะศิลปศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษากายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้รับผลการประเมินคะแนนในระดับดี คือ ๓.๘๓ ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะให้คณะฯ ดำเนินการกำหนดเอกลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ในส่วนประกอบของการดำเนินงานองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน ซึ่งตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในคณะฯ เพื่อกำหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

เอกลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์

“เป็นองค์การด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านการเกษตร”

อัตลักษณ์คณะศิลปศาสตร์

“นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การกำหนดอัตลักษณ์ต้องถือใช้เพียงอัตลักษณ์เดียวคืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ในส่วนของเอกลักษณ์หากคณะมีความประสงค์ที่จะกำหนดเอกลักษณ์ของคณะก็สามารถกำหนดได้ แต่ทั้งนี้ ต้องมีการหารือร่วมกันในคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันทุกคณะว่าต้องการกำหนดเอกลักษณ์เป็นของตนเองหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณา โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ